

นายทหาร ติดตาม



การประชุม APICC

บทความโดย

นาวาตรีหญิง ดอกเตอร์ กัญญา ชะระภิญโญ
uki032001@yahoo.com



ท่าน เบนจามิน ดิสราเอลี Benjamin Disraeli อดีตนายกรัฐมนตรีแห่งสหราชอาณาจักร เคยกล่าวไว้ว่าความลับของความสำเร็จในชีวิตคือ จงเตรียมตัวเองให้พร้อมเสมอสำหรับโอกาสที่กำลังมาถึง (The secret of success in life is to be ready for your opportunity when it comes) ซึ่งผู้เขียนเองก็ยึดหลักปฏิบัติเช่นนั้นเสมอมาจนเมื่อคราวที่ได้รับการประสานจากกรมแพทย์ทหารเรือให้ไปเป็นนายทหารติดตามเจ้ากรมข่าวทหารในการประชุมเจ้ากรมข่าวทหารเอเชีย-แปซิฟิก หรือ Asia-Pacific Intelligence Chiefs Conference หรือนิยมเรียกกันว่า APICC (เอ ปิก) APICC เป็นความริเริ่มของกองกำลังสหรัฐ ฯ ภูมิภาคแปซิฟิก ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อต้องการเชิญเจ้ากรมข่าวทหารของประเทศในภูมิภาคเอเชีย - แปซิฟิก เข้าร่วมพบปะหารือเพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางด้านการข่าวและกระชับความสัมพันธ์ระหว่างกันให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น บน

พื้นฐานของการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารทางด้านความมั่นคง โดยกองกำลังสหรัฐ ฯ ภูมิภาคแปซิฟิก จะเชิญประเทศในภูมิภาค ๑ ประเทศเข้าร่วมเป็นเจ้าภาพในการจัดการประชุม ฯ ในแต่ละครั้ง ทั้งนี้ในห้วงเวลาที่ผ่านมามีตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๕๐ ได้มีการจัดการประชุม ฯ มาแล้วรวม ๔ ครั้ง โดยมีประเทศที่เป็นเจ้าภาพร่วมกับสหรัฐ ฯ นับตั้งแต่ ครั้งที่ ๑-๔ คือ มาเลเซีย สิงคโปร์ เกาหลีใต้และญี่ปุ่น ซึ่งในการประชุม APICC ครั้งที่ ๔ ณ กรุงโตเกียว นั้นเจ้ากรมข่าวทหาร กองกำลังสหรัฐ ฯ ภูมิภาคแปซิฟิก ได้ทาบทามกรมข่าวทหาร กองบัญชาการกองทัพไทยให้ร่วมเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม APICC ครั้งที่ ๕ ณ กรุงเทพมหานคร ในปี พ.ศ. ๒๕๕๕ ซึ่งกองทัพไทยได้ตอบรับ และกำหนดจัดการประชุมดังกล่าวขึ้นในระหว่าง วันที่ ๑๑ - ๑๕ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๕ ณ โรงแรมดุสิตธานี กรุงเทพ ฯ และได้รับเกียรติจากเจ้ากรมข่าวทหารในภูมิภาคและประเทศที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ถึง ๒๗



“การทำหน้าที่ของนายทหารติดตาม มีความสำคัญถือเป็นตัวแทนของกองทัพไทย”

ประเทศด้วยกัน โดยกรมข่าวทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย ร่วมกับ หน่วยข่าวกองกำลังสหรัฐ ฯ ภาคพื้นแปซิฟิกได้หารือและกำหนดวัตถุประสงค์เฉพาะ เพื่อให้หัวหน้าหน่วยงานด้านการข่าวของประเทศในภูมิภาค เอเชีย - แปซิฟิก ได้มีการแลกเปลี่ยนความรู้ ข้อคิดเห็น ตลอดจนประสบการณ์ทำงานในลักษณะการประชุมเชิงถกแถลง ในส่วนของกรมแพทย์ทหารเรือเองได้มีการคัดเลือกพยาบาลผู้ที่มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษได้ดี ในระดับชั้น เรือเอก - นาวาเอก จำนวน ๑๐ นายด้วยกันให้ไปเป็นนายทหารติดตาม ตามที่กรมข่าวทหาร กองบัญชาการกองทัพไทยร้องขอมาซึ่งผู้เขียนก็คือหนึ่งในนั้น ซึ่งทางกรมข่าวได้มีการนัดประชุมชี้แจงให้ทราบถึงการปฏิบัติหน้าที่โดยใช้สถานที่จริงคือ ห้องประชุม โรงแรมดุสิตธานี กรุงเทพฯ ฯ ซึ่งมีนายทหารติดตามที่ได้รับการคัดเลือกจากกองทัพบกมาร่วมด้วยโดยมีนายทหารติดตามทั้งสิ้นจำนวน ๒๖ คนซึ่งพยาบาลจากกองทัพบกก็จะมีที่พยาบาลอาวุโสกว่าผู้เขียนอยู่หลายท่านเหมือนกัน โดยมี ท่านพลโท อรรถนพ ศิริศักดิ์ เจ้ากรมข่าวทหาร กองบัญชาการกองทัพไทยเป็นประธานในการประชุม และสำหรับผู้ที่ได้รับเชิญให้มาบรรยายสรุปให้นายทหารติดตามฟังคือ พลเรือตรี จุลพจน์ อิทธิรงค์ ที่ปรึกษาสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ กองบัญชาการกองทัพไทย ท่านได้บรรยายให้เราฟังได้ตระหนักถึงการทำหน้าที่ของนายทหารติดตาม ซึ่งถือเป็นตัวแทนของกองทัพไทย โดยท่านได้เน้นถึงในเรื่องของวินัยและลักษณะทางทหาร รวมถึงการใช้ภาษาได้อย่างถูกต้อง ซึ่งท่านยังให้ข้อสังเกตอีกว่าสำหรับนายทหารที่ทำหน้าที่ด้านการข่าวจะเป็นผู้ที่ช่างสังเกต ช่างจดจำ เราจะทำอย่างไรที่จะ

ทำหน้าที่นายทหารติดตามให้ดีที่สุด อะไรที่ควรทำอะไรที่ไม่ควรทำและ “ถือเป็นโอกาสของการยกระดับความเท่าเทียมกัน” ซึ่งผู้เขียนก็พอสรุปได้ดังนี้ว่า ผู้ที่ทำหน้าที่นายทหารติดตามหรือ Officer in Attendant นั้นต้องมีคุณสมบัติดังนี้

- ต้องมีลักษณะทางทหารที่ดี
- ต้องมีความรอบรู้และปฏิภาณไหวพริบ
- ต้องมีความแข็งแรงซึ่งจะทำให้เราคล่องแคล่วในการปฏิบัติหน้าที่
- ต้องช่างสังเกตและจดจำ จำให้ได้แม้กระทั่งว่านายเรานิสสนมกับประเทศไหนเป็นพิเศษอยู่อะไรกันบ้าง(มีความรู้สึกเหมือนตัวเองเป็นพวกสายลับยังไยยังนั่นเลยคะ)

และข้อสุดท้ายคือ ต้องเก็บความลับให้อยู่ด้วยหน้าที่ภารกิจมากมายที่ต้องติดตามนายตั้งแต่ตื่นนอนพร้อมส่งเข้านอนนั้นทำให้นายทหารติดตามหลายท่านถึงกับถอนหายใจเอือกไห้ออกไปพร้อมกับขอยาพาราเซตามอลคนละสองเม็ด ส่วนตัวผู้เขียนเองก็มีแอบหนักใจอยู่เล็กน้อย เมื่อตอนที่ทราบว่าได้รับหน้าที่ให้ติดตามเจ้ากรมข่าวสหราชอาณาจักรชั้นยศ พลเรือโท ซึ่งถือว่าชั้นยศสูงสุดกว่าเจ้ากรมข่าวประเทศอื่นแล้ว แต่ก็ให้กำลังใจตนเองว่าถือเป็นความท้าทายและโอกาสพัฒนา ประกอบกับผู้เขียนเคยเรียนหลักสูตรของสหราชอาณาจักรและเรียนกับอาจารย์ ชาวอังกฤษ ขนานแท้แบบพูดแล้วเสียงอยู่ในลำคอมาสองท่านแล้วจึงคิดว่าไม่น่าจะมีปัญหาเท่าไรพรหมลิขิตสำหรับในเรื่องของการสื่อสารแต่ที่ต้องทำการบ้านมาอย่างดีก็คือต้องรู้ฝั่งของโรงแรมดุสิตธานีทั้งหมดวันไหนประชุมห้องไหน จัดเลี้ยงห้องไหนรับประทานอาหารที่ไหน นายจะนั่งตรงไหน มีห้องอำนวยความสะดวกอะไรบ้างวันนี้จะต้อง



ใส่ชุดอะไร เรียกได้ว่าหมดงานนี้ทางโรงแรมยินดีจ้างเป็นพนักงานเลยคะเพราะรู้ทุกซอกทุกมุม นอกจากนี้ นายทหารติดตามทุกท่านต้องศึกษาประวัติของนายที่ท่านติดตาม ไม่ว่าจะเป็นความสนใจพิเศษ งานอดิเรก และก็ไม่รู้ว่าเป็นเพราะโชคชะตาหรือฟ้าเข้าข้างที่ท่านพลเรือโทนายของผู้เขียนเป็นนักบิน และผู้เขียนเองก็ปฏิบัติหน้าที่ที่กองเวชศาสตร์ใต้น้ำและการบิน แดมชอบทีม เซลซีเหมือนกันอีกด้วยทำให้

คุยกันถูกคอ ในช่วงวันแรกของการประชุม นายทหารติดตามทุกท่านจะต้องไปรับเจ้ากรมข่าวประเทศที่ตนเองเป็น นายทหารติดตามโดยไปกับรถตู้และคนขับรถเท่านั้น เจ้ากรมบางประเทศอาจพากรรยามาด้วยเพราะก็ถือโอกาสมาเที่ยวเมืองไทยใครเป็น นายทหารติดตามประเทศนั้นก็ต้องดูแลกันทั้งครอบครัวสำหรับเจ้ากรมข่าวจาก สหราชอาณาจักร Vice Admiral Alan Richards นายของผู้เขียนนั้นมาพร้อมเลขาผู้ชายชาวอังกฤษหน้าตาเหมือนทอมครุซ หนึ่งในท่านคือ Mr. Daren และ

อย่างที่ได้อธิบายให้ท่านผู้อ่านได้ทราบไปแล้วว่าหน้าที่ของนายทหารติดตามอย่างผู้เขียนนั้นมีหน้าที่ตั้งแต่หกโมงเช้ารับนายลงมาทานอาหารเช้าที่ห้องอาหารแจ้งกำหนดการในแต่ละวันคอยตอบคำถามนายเป็น

ต้องการของเจ้ากรมข่าวของประเทศตัวเองว่าต้องการจะประชุมแบบทวิภาคี กับประเทศใดบ้าง ต้องขบอกว่าเจ้ากรมข่าวของสหราชอาณาจักรนั้นท่านทำงานแบบเชิงรุก (Proactive) มากต้องการจะประชุมแบบทวิภาคีกับแทบทุกประเทศที่มีโอกาสก็ต้องเป็นหน้าที่ของผู้เขียนที่ต้องประสานให้และก็ได้ผู้เข้าร่วมสองประเทศสุดท้ายคือสหราชอาณาจักรกับญี่ปุ่นที่ประชุมแบบทวิภาคีกันวันสุดท้ายก่อนขึ้นเครื่องกลับ

ประเทศ และถือเป็นการความโชคดีที่ผู้เขียนได้ติดตามเจ้ากรมข่าวของสหราชอาณาจักร เพราะท่านมีหัวข้อที่ต้องบรรยายในการประชุมคือหัวข้อของการต่อต้านการก่อการร้าย (Counter-Terrorism) ในส่วนของการเตรียมตัวเพื่อเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันโอลิมปิกที่สหราชอาณาจักร โดยผู้เขียนได้ขออนุญาตท่าน พันเอก วิระ เรียงโรนโปชัย ฝ่ายอำนวยการในการเข้าฟังการประชุมสัมมนาครั้งนี้ด้วยจึงนับได้ว่าผู้เขียนเป็นนายทหารติดตามเพียงคนเดียวที่เข้าฟังบรรยายซึ่งเนื้อหาการประชุมนั้น ผู้เขียนสามารถนำมาใช้สอนนิสิตภาค

...เรียกได้ว่า เสียข่าวโศก ฝึกเดี่ยว ได้นกทั้งฝูง คุ้มค่าจริง ๆ...

อินเตอร์ที่ผู้เขียนสอนอยู่ด้วยได้เรียกได้ว่าเสียข่าวโศกฝึกเดี่ยวแต่ได้นกทั้งฝูงคุ้มค่าจริง ๆ ค่ะและที่น่าชื่นใจไปกว่านั้นที่ท่านเจ้ากรมข่าวผู้ดีอังกฤษนายของผู้เขียนนั้นได้มีการเกริ่นนำบนเวทีก่อนบรรยายว่ามาประชุมครั้งนี้ท่านรู้สึกประทับใจมากที่สหายทหารติดตามที่สวยและเก่งมาร่วมติดตามและอำนวยความสะดวกให้ทุกอย่างแต่ก็รู้สึกลำบากใจที่ต้องบอก





ภรรยาไปตามความเป็นจริง ผู้เขียนต้องขอปรบมือให้ท่านดัง ๆ ว่าท่านสมกับเป็นผู้นำที่มี ความเป็นผู้นำ (Leadership) จริง ๆ ที่ชมลูกน้องต่อหน้าที่ประชุมบวกกับความมีอารมณ์ขันของท่านถือเป็นการสร้างขวัญกำลังใจที่ตืออย่างหนึ่งให้ผู้ที่บังคับบัญชาอย่างผู้เขียนได้ยิ้มแก้มปริ...แถมท่านยังปิดฉากการบรรยายได้สวยด้วยเนื้อเพลง Imagine ของ John Lennonถ้าโลกนี้ไม่มีสงครามก็คงดี ... นอกจากการประชุมในสามหัวข้อคือ การรักษาความมั่นคงทางทะเล (Maritime Security) การให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรม และการบรรเทาภัยพิบัติ (Humanitarian Assistance and Disaster Relief) และการต่อต้านการก่อการร้าย (Counter Terrorism) แล้วยังได้มีการพาเจ้ากรมข่าวของประเทศต่าง ๆ พร้อมผู้ติดตามไปทัศนศึกษายังพระบรมมหาราชวังและพระที่นั่งอนันตสมาคม ซึ่งนายทหารติดตามหรือบอดี้การ์ดอย่างพวกเราก็ต้องทำหน้าที่ดูแลความปลอดภัยและติดตามอย่างใกล้ชิดสร้างความประทับใจให้แก่เจ้ากรมข่าวทหารประเทศต่าง ๆ รวมไปถึงงานเลี้ยงส่งที่จัดขึ้นบนเรืออังกสนา ซึ่งท่านเจ้ากรมข่าวทหารกองบัญชาการกองทัพไทยท่านมากกระซิบบอกผู้เขียนว่าให้ช่วยขึ้นไปช่วยท่านร้องเพลง Beyond the Sea ซึ่งการร้องเพลง

ก็ไม่ใช่ปัญหากับผู้เขียนแต่อาจจะปัญหากับผู้ฟัง ดังนั้นผู้เขียนเลยหาแนวร่วมชวนน้องทหารเรือและทหารบกอีกสามท่านขึ้นไปสร้างสีสันบนเวทีร่วมกันกับท่านเจ้ากรมข่าว ฯ และที่จะไม่นำมากล่าวก็คงเหมือนขาดอะไรไปในบทความนี้ เพราะจากการที่ผู้เขียนติดตามเจ้ากรมข่าวสหราชอาณาจักรจนมีความคุ้นเคยแม้ในเวลางานท่านจะเคร่งขรึมจริงจังแต่นอกเวลางานท่านจะให้ความเป็นกันเองและให้เกียรติกับผู้เขียนเป็นอย่างมากจนทำให้เมื่อเชิญท่านขึ้นไปร้องเพลงบนเวทีท่านเจ้ากรมข่าว ฯ ก็ให้ผู้เขียนไปเป็นคอรัสให้ผู้เขียนจึงชวนน้องแอน นายทหารติดตามประเทศออสเตรเลียขึ้นไปร่วมด้วยช่วยกันในเพลง All my loving ของ The Beatles ซึ่งท่านเจ้ากรมข่าวสหราชอาณาจักร ทั้งร้องทั้งเต้นได้ดีจนเป็นที่ประทับใจให้กับทุกท่านถึงขนาดที่ Mr. Daren เลขาผู้ติดตามมากกระซิบบอกผู้เขียนว่าไม่เคยเห็นนายของเขาเป็นแบบนี้มาก่อน แสดงว่าโดนผู้เขียนละลายพฤติกรรม (Ice Breaking) ไปเรียบร้อยแล้ว...ขากลับจากงานเลี้ยงมีผู้ติดตามประเทศเกาหลีมาบอกผู้เขียนว่า You have a beautiful voice ... จริง ๆ ต้องขอบคุณน้อง ๆ นายทหารติดตามทั้งทีมที่ยอมขึ้นไปร้องเป็นเพื่อนกันทำให้บรรยากาศคืนนี้คงไม่ใช่บ่อย วันสุดท้ายที่ต้องส่งนายกลับประเทศ



คงต้องบอกทุกท่านตามตรงว่ารู้สึกใจหายไม่ใช่หน่อย ในชีวิตการรับราชการของผู้เขียนที่ผ่านมาผู้เขียนไม่เคยเป็นนายธง ไม่เคยมีนายให้ต้องติดตามดูแลใกล้ชิดแต่ในภารกิจนี้ผู้เขียนได้ทำหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายอย่างเต็มกำลังความสามารถก่อนที่ท่านเจ้ากรมข่าวสหราชอาณาจักรจะกลับท่านได้บอกกับผู้เขียนว่าทำงานนี้จะสำเร็จลงไม่ได้เลยถ้าไม่มีนายทหารติดตามที่ท่านทำหน้าที่ได้ดีอย่างผู้เขียนคอยช่วยเหลือท่าน ท่านจะคอยดูความสำเร็จของผู้เขียนและถ้าหากผู้เขียนได้มีโอกาสไปเยือนสหราชอาณาจักรให้แวะไปหาท่านท่านจะเล็งรับรองเป็นการตอบแทน พร้อมทั้งมอบเหรียญที่ระลึก สหราชอาณาจักรให้แก่ผู้เขียน ผู้เขียนก็บอกท่านไปว่ารู้สึกยินดี และเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้ทำหน้าที่ของกองทัพตรงนี้และการที่เป็นนายทหารติดตามนายอย่างท่านเจ้ากรมข่าว ฯ ทำให้การทำหน้าที่ของผู้เขียนไม่รู้สึกรู้ว่าเป็นหน้าที่เลยแต่เป็นความยินดีเต็มใจและมีความสุขที่ได้เป็นผู้ติดตามท่านเจ้ากรมข่าวจากสหราชอาณาจักร ซึ่งในปีหน้าผู้เขียนตั้งใจไว้แล้วว่าจะไปศึกษาต่อที่กรุงลอนดอน และหาโอกาสไปเยี่ยมเยียนท่านอย่างแน่นอน และสำหรับการประชุม APICC ครั้งที่ ๕ ณ กรุงทพ ฯ ในครั้งนี้นับได้ว่าประสบความสำเร็จลุล่วงเป็นอย่างดียิ่งจะเห็นได้จากการทำงานหน่วยงานด้านการข่าวของภูมิภาค เอเชีย - แปซิฟิก ต้อนรับเข้าร่วมการประชุม ฯ เป็นจำนวนมาก อันแสดงให้เห็นถึงศักยภาพของกองทัพไทย ในการดำเนินกิจกรรมความสัมพันธ์ทางทหารกับประเทศต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ในการหารือเฉพาะหัวหน้าหน่วยงานด้านการข่าวของแต่ละประเทศร่วมกัน หรือที่เรียกว่า DMI Only Session (ดี เอ็ม ไอ โอ นี ลี เซสชั่น) นั้น ยังได้มีการร่วมแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารและแสดงทัศนะเกี่ยวกับการดำเนินความร่วมมือกับประเทศต่าง ๆ ในภูมิภาคอย่างกว้างขวางและเป็นมิตร รวมถึงได้หยิบยกประเด็นหารือแนวทางการดำเนินความร่วมมือกับ กองทัพ

เมียนมาร์ ซึ่งมีแนวโน้มความเป็นไปได้ที่อาจเรียนเชิญ เจ้ากรมข่าวทหาร กองทัพเมียนมาร์ เข้าร่วมการประชุม APICC ในโอกาสต่อไป เนื่องจากเมียนมาร์เป็นหนึ่งในประเทศสมาชิกสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่นับว่ามีความสำคัญต่อความร่วมมือในกลุ่มอาเซียนเป็นอย่างมาก

สำหรับการประชุม APICC ครั้งที่ ๖ นั้น กำหนดจะจัดขึ้นในปี พ.ศ. ๒๕๕๖ โดยกองทัพอินโดนีเซีย เป็นเจ้าภาพร่วมกับ กองกำลังสหรัฐ ฯ ภาคพื้นแปซิฟิก และการจัดการประชุมในครั้งที่ ๗ จะจัดขึ้นในปี พ.ศ. ๒๕๕๗ โดยกองทัพบังกลาเทศ เป็นเจ้าภาพร่วมกับกองกำลังสหรัฐ ฯ ภาคพื้นแปซิฟิก

สุดท้ายนี้จากการประชุมห้าวันของ APICC ผู้เขียนคิดว่านายทหารติดตามทุกท่านคงได้เรียนรู้การเป็นนายทหารติดตามนายที่มีบุคลิกลักษณะที่ต่างกันไป ได้เรียนรู้การแก้ปัญหาเฉพาะหน้า ได้เรียนรู้วัฒนธรรมของประเทศที่ตนติดตาม ได้เรียนรู้การทำงานในสายข่าว ได้เรียนรู้การประสานงานร่วมกับหน่วยงานอื่นได้ประสบการณ์ต่าง ๆ ที่ไม่เคยได้รับมาก่อน ผู้เขียนต้องขอขอบคุณไปยังกองบัญชาการกองทัพไทย ท่านพลโท อรรถนพ ศิริศักดิ์ พลตรี ธิwa เพ็ญเขตกรณ์ พันเอก พจน์ เฟื่องฟู พันเอกกิตติพงษ์ วงศ์ข้าหลวง พันเอก วรวิทย์ พระเนตร พันเอก วิระ เจริญโรจน์ปจัย และกรรมการจัดงานทุกท่านรวมถึงพี่น้องนายทหารติดตามทุกท่านที่ร่วมมือร่วมใจและเหนียวมาด้วยกัน ทำให้การประชุมในครั้งนี้สำเร็จลงได้ด้วยดี สำหรับความร่วมมือด้านการข่าวของประเทศในภูมิภาค เอเชีย - แปซิฟิก นับว่าเป็นประตูสำคัญที่จะนำไปสู่การสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางทหารตามยุทธศาสตร์การเสริมสร้างความร่วมมือด้านความมั่นคงกับต่างประเทศรวมถึงการเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีและความไว้วางใจซึ่งกันและกัน อันจะนำมาซึ่งความมั่นคง และผาสุกของประเทศต่าง ๆ ในภูมิภาค เอเชีย - แปซิฟิก อย่างยั่งยืนต่อไป

